
เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๑๐ น. ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ  ขณะนี้เวลา ๐๙.๑๐ น สมาชิกได้ลงชื่อเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

อรุณ สมัยสามัญที่ 2/๒๕๖4 ครั้งที่ 1 ขอเปิดการประชุมสภาฯ และด าเนินการประชุม
ตามวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/๒๕๖4 ครั้ง 1 ก่อนอ่ืนก็ต้อง

แสดงควาเสียใจกับสมาชิกสภาฯ ของเราที่เสียชีวิต คือท่าน อบต.พ่ัว เปลี่ยนกระโทก 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ ท าให้ตอนนี้เราเหลือสมาชิกสภาฯ เพียง ๒๔ ท่าน จากทั้งหมด ๓๐ 
ท่าน ลาออก ๔ ท่าน เสียชีวิต ๒ ท่าน ซึ่งคิดว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคงป็นการประชุม
ครั้งสุดท้ายของสมาชิกสภาฯชุดนี้ แต่อะไรก็ไม่แน่นอนเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา วาระต่อไปเป็นวาระรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1/๒๕๖4 ครั้งที่ ๑ ใน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
ฯ โดยการตรวจสอบไปทีละหน้าพร้อม ๆ กันหากมีการแก้ไข สมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข
รายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดขอแก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1/๒๕๖4 ครั้ง 

๑ ในการประชุมสภาฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
มติที่ประชุม รับรองรายงาน 

- เห็นชอบ  ๒1 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ       - เสียง  
- งดออกเสียง    -  เสียง 

 (ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒1 คน) 
 
ระเบียบวาระที ๓ ญัตติด่วน 
ประธานสภาฯ  พอดีได้หนังสือจาก พระครูสุตบุญพินิจ เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองปรึก เรื่องขอจัดตั้งวัด 

เนื่องจากมีผู้บริจาคที่ดินจ านวน 5 ไร่ พ้ืนที่อยู่ติดกับเขาตีนโต๊ะ ได้ประชาคมหมู่บ้าน 4 
หมู่ คือ หมู่ 3 หมู่ 12 หมู่ 14 และหมู่ 15 ที่ดินตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 12 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
วันนี้จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขออนุญาตก่อสร้างวัด ผมขอนิมนต์ท่านพระครูสุต
บุญพินิจ เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองปรึก มาชี้แจงให้สมาชิกสภาฯทราบครับ นิมนต์ครับ 

พระครูสุตบุญพินิจ ขอเจริญพรโยม พิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ โยมชัยณรงค์ ชุบกระโทก ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ตลอดจนสมาชิกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ
ทุกท่านทุกคน วันนี้อาตมาก็มีเรื่องชี้แจงเกี่ยวกับการขอจัดตั้งวัด ก็มีโยมคนหนี่งชื่ออาจารย์
ผาณิต อัควี เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ มจร.นครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยส าหรับ พระ เณร 
สมัยก่อนอาตมาก็ได้ศึกษาอยู่ที่สถาบันนี้ จบปริญญาตรี อาจารย์ผาณิต  เป็นคนที่มีจิตใจมั่ง
มั่น สอนมา 20 ปี ไม่เคยรับเงินเดือน และคอยหาทุนการศึกษาให้พระ เณร ท่านมีจิต



ศรัทธาได้ถวายที่ดินจ านวน 5 ไร่ พ้ืนที่อยู่ติดกับเขาตีนโต๊ะ ในโฉนดที่ดินจะเขียนไว้เลยว่า
ใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตสร้างวัด แต่การจะสร้างวัดได้นั้นตามกฎหมาย
จะต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6 ไร่ ขึ้นไป แต่พ้ืนที่นี้มีเพียง 5 ไร่ ขาด 1 ไร่ แต่มีข้อยกเว้นได้
กรณีที่ไม่สามารถขยายออกไปเพ่ิมได้แล้ว โดยต้องประชาคมหมู่บ้านใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 
500 คนขี้นไป โดยอาตมาก็ได้ประชาคมมาแล้วทั้งหมด 4 หมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้าน
หนองปรึกหมู่ 3 บ้านดอนเกตุหมู่ 12 บ้านหนองโพธิ์หมู่ 14 และใหม่หนองปรึกหมู่ 15 
ครบ 500 คนแล้ว เมื่อประชาคมแล้วต้องยื่นเรื่องเข้าที่ประชุมสภาฯ ให้ที่ประชุมสภาฯ 
เห็นชอบด้วย เสร็จแล้วจึงส่งเรื่องไปส านักพุทธศาสนาให้เขาท าเรื่องขออนุญาตจัดตั้งวัดให้
ต่อไป ตามความต้องการของอาจารย์ผาณิต ที่ให้ใช้ที่ดินผืนนี้สร้างวัดเพ่ือเป็นสมบัติของ
ชาติ ศาสนา ไม่มีใครมีสิทธิ์ขายได้ มีบางที่เขาสร้างเป็นส านักปฏิบัติธรรมก็มีเขาไม่ขอเป็น
วัด เพราะถ้าเขาไม่ท าเป็นวัดที่ผืนนั้นสามารถจะขายให้ใครก็ได้  และอีกอย่างหนึ่งอ าเภอ
โชคชัยเราเป็นอ าเภอที่มีวัดน้อย มีผลต่อการขอสมณศักดิ์ พระครู สมณศักดิ์พัดยศ อ าเภอ
โชคชัยขอได้ปีละ 1 รูป ถ้าผ่านการเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาฯ แล้ว ท าเรื่องต่อส านักพุทธ
ศาสนาเพื่อขออนุญาตสร้างวัดใช้เวลาไม่น่าเกิน 2 ปี ก็สามารถตั้งเป็นวัดได้ ขอเจริญพร 

ประธานสภาฯ ครับ เราก็ได้ฟังท่านพระครูสุตบุญพินิจ ได้ชี้แจงแล้วว่าท าใมต้องให้ที่ประชุมสภาฯเห็นชอบ
ในการจัดตั้งวัด ในที่ดินที่ได้รับการบริจาคจ านวน 5 ไร่ บริเวณอยู่ติดกับเขาตินโต๊ะ ซึ่งตาม
กฎหมายก าหนดให้สามารถจัดตั้งวัดได้ ในกรณีมีที่ดินไม่ถึง 6 ไร่ จะต้องขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาฯ ก่อน มีท่านสมาชิกท่านใดจะอธิบายหรือเปล่าเชิญครับ 

นายสุริน กราบนมัสการพระครูสุตบุญพินิจ เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ 
๙ บ้านโนนปอแดง ตามที่ท่านพระครูได้ชี้แจงรายละเอียดมาผมเห็นด้วยครับ เนื่องจาก
เจ้าของที่ดินมีเจตนาที่จะใช้ที่ดินในการสร้างวัด และท่านพระครูก็สานต่อ ผมเองก็เห็นด้วย
และอนุโมทนาบุญด้วย ครับขอบคุณครับ 

นายจันทร์ กราบนมัสการพระครูสุตบุญพินิจ เรียนท่านประธานฯ ผมนายจันทร์ เอิบผักแว่น สมาชิก
หมู่ 7 บ้านดอนเกตุ จากกรณีวัดบ้านดอนเกตุ ผมก็ได้เดินเรื่องการโอนที่ดินที่เป็นตั้งวัด
ดอนเกตุปัจจุบันให้เป็นที่วัดเรียบร้อยแล้วครับ ต้องขอบคุณเจ้าของที่และผู้รับมรดกที่มีใจ
อันกุศลที่จะยกที่ดินให้เป็นที่ของวัด เป็นที่น่าดีใจกับท่านพระครูเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะเห็น
สิ่งที่แปลกใหม่เกิดข้ึนในต าบลทุ่งอรุณ ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของ
ต าบลทุ่งอรุณครับ ขอบคุณครับ 

นายสงวน กราบนมัสการพระครูสุตบุญพินิจ เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน เงียบกระโทก สมาชิก
หมู่ 9 บ้านโนนปอแดง ผมเห็นด้วยกับที่ท่านพระครูจะจัดตั้งวัด ขออนุโมทนากับพระครู 
อย่างที่ว่าทุ่งอรุณมีวัดน้อย ส่วนวัดโนนปอแดงขึ้นกับต าบลท่าลาดขาว ครับขอกราบ
อนุโมทนาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายพิสิษฐ์ กราบนมัสการพระครูสุตบุญพินิจ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพผมพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
อรุณ ขออนุโมทนากับพระครูที่จะสร้างวัด ส่วนเรื่องบันทึกรายงานการประชาคมหมู่บ้าน
ขอให้ท่านน าไปแก้ไขบางหมู่ไม่มีระเบียบวาระการประชุม และของหมู่ 3 วาระที่ 2 เรื่อง
เสนอเพ่ือทราบ ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา มติที่ประชุม ต้องเป็นเห็นชอบ 
ไม่ใช่รับทราบ ครับ ควรแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนที่จะส่งเรื่องไปขออนุญาตครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอธิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม เรื่องขอจัดตั้งวัด บนที่ดิน
จ านวน 5 ไร่ พ้ืนที่อยู่ติดกับเขาตีนโต๊ะ ขอมติครับ  

มติที่ประชุม มีมติ เห็นชอบการจัดตั้งวัด บนที่ดินจ านวน 5 ไร่ พ้ืนที่อยู่ติดกับเขาตีนโต๊ะ 



- เห็นชอบ  ๒1 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         - เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง 
(ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒1 คน) 

 
ระเบียบวาระที ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  เรื่องที่ 1 การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด

ดังนี้ 
 กองช่าง 
      หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน 
      -  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้าที่ 69/80 จ านวน 1 โครงการ 
      โอนลด 

1.1 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 (อ่างบ้าน
หนองโพธิ์) งบประมาณ 280,800.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าเพ่ือการเกษตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8 ,000.00 ลูกบาศก์ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย 

    ตั้งโอนเป็นรายการใหม่ 
 1.1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 (สายสามแยกนานาย

ศักดิ์ตรงข้ามสุสาน 31) งบประมาณ 138,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 255.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น 
(รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย 

 1.2. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 (ต่อจาก
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตะลุ๊กน้ า) งบประมาณ 142,800.00 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดท าโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 410.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรด
เกลี่ยบดอัดแน่น ลงชั้นพ้ืนทางหินคลุกขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0 .10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 164.00 ลูกบาศก์ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย 

 
 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
      -  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้าที่ 74/80 จ านวน 1 โครงการ 
      โอนลด 
      1.1 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านสะแกกรอง หมู่ที่ 5 (ข้ามคลองชลประทาน

สาย 38 ตรงหน้าบ้านนางโอ๋) งบประมาณ 300 ,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท า
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร (รายละเอียดตาม



แบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

    ตั้งโอนเป็นรายการใหม่ 
 
2.1 โครงการวางท่อ คสล.บ้ านสะแกกรอง หมู่ที่  5  (นานางพิตรถึงล ามูล ) 

งบประมาณ 150,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการวางท่อ คสล. อัดแรง ชั้น 
3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 136.00 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.80  x 
0.80 เมตร จ านวน 15 บ่อพร้อมผาปิด คสล. และถมดินหลังท่อ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

2.2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสะแกกรอง หมู่ที่ 5 (จากนานายเล็กถึงนา
นายตึ๋ง) งบประมาณ 150,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 279.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น (รายละเอียดตาม
แบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

ประธานสภาฯ ครับตามความคิดของผมนะครับ ผมเห็นว่าควรจะคงโครงการเดิมไว้ก่อนนะครับ โครงการ
ขุดลอกอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 (อ่างบ้านหนองโพธิ์) ควรคงไว้
ก่อนเพราะที่ทางตะวันออกถนนทั้งหมดใช้น้ าในอ่างเก็บน้ า ควรมีการขุดลอกให้มันลึกให้
มันมีปริมาณความจุของอ่างมากขึ้น และโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านสะแกกรอง 
หมู่ที่ 5 (ข้ามคลองชลประทานสาย 38 ตรงหน้าบ้านนางโอ๋) ควรด าเนินต่อไปเพราะฝั่ง
ตรงข้ามมีวัดอยู่ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ 

นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพผมพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
อรุณ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ผมขออธิบายว่าการโอน
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ว่า
ด้วยโครงการค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการโอนงบประมาณต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมสภาฯ เรื่องด าเนินการตั้งโอนรายการใหม่นี้ผมปล่อยให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการโดย
ประสานกับสมาชิกในหมู่บ้าน แต่ปรากฏว่าเมื่อโครงการออกมาเป็นข้อบัญญัติแล้ว เรื่องขุด
สระหนองโพธิ์จริงๆ แล้วผมเคยตั้งงบประมาณไว้ 1 ,500,000 บาท แต่ถ้าเราขุดตาม
งบประมาณ 280,800.00 บาท เห็นว่าจะถูกกล่าวหานินทาว่าเราขุดหน้าดินนิดหน่อย
เพ่ือหวังเปอร์เซนต์เท่านั้น และได้ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าไม่เห็นควรที่จะขุดลอก นั้นถ้าไม่
โอนก็ให้ตกเป็นเงินสะสมไป แต่ก็จะเสียโอกาสของท่านสมาชิกซึ่งผมให้ช่างไปพูดคุยกับ ส.
อบต.ถวิล แล้วนะครับก็เห็นชอบที่จะโอนมาเป็นโครงการหินคลุก นี้คือเหตุผลทั้งสองสาย
และอยู่ในแผนทั้งสองสายด้วย ส่วนโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. อ านาจหน้าที่ของ อบต. 
ตาม พรบ.สภาต าบล ปี พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 67 อบต.ไม่มีอ านาจในการ
ก่อสร้างสะพาน มีอ านาจเพียงบ ารุงรักษาถนนและแหล่งนี้ ก่อสร้างซ่อมแซมถนนไม่ได้
กล่าวถึงสะพานครับ และผมได้ท าหนังสือไปที่ถนนชนบทขออนุญาตก่อสร้างสะพาน 
1,500,000บาท เขาตอบมาว่า อบต.ไม่มีหน้าที่ในการก่อสร้างสะพาน ฉะนั้นถ้าหากท่าน
ยืนยันที่จะให้คงไว้ ผมก็จะปล่อยให้สภาสมัยหน้าด าเนินการต่อไปครับ ขอบคุณครับ 



นายบุญส่ง เรียนท่านประธานฯ ผมนายบุญส่ง ฉวยกระโทก สมาชิกหมู่ 5 บ้านสะแกกรอง ครับผม
อยากให้ชะลอไว้ก่อนครับทั้ง 2 โครงการครับ ขอบคุณครับ 

นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอ ตามที่ท่านสมาชิก
ในหมู่บ้านบอกว่าชะลอไว้ก่อน ผมเห็นว่าควรชะลอไว้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

นายสงวน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน เงียบกระโทก สมาชิกหมู่ 9 บ้านโนนปอแดง โครงการ
ขุดลอกอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 ท่านสมาชิกหมู่ 14 ก็ไม่มาเลย
ไม่รู้ว่าความต้องการถนนหรือขุดลอกอ่างครับ ส่วนในโครงการของหมู่ที่ 5 ในเมื่อท่าน
สมาชิกในหมู่ที่ 5 ให้ชะลอไว้ก่อน ผมไม่รู้ว่าตามต้องการของประชาชนในหมู่บ้านต้องการ
โครงการอะไร จากที่ผู้บริหารบอกว่าการท าสะพาน อบต. สามารถท าได้ท าได้แต่ถนน ใน
เมื่อต้องการคงไว้ก็ตามนั้นครับ ขอบคุณครับ 

นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพผมพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
อรุณ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ตามที่ ส.อบต.หมู่ 5 บอกว่า
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ให้ชะลอไว้ก่อน ก็คงตามความต้องการของท่านครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอธิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติให้ชะลอการ โอนลดโครงการขุดลอก
อ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 (อ่างบ้านหนองโพธิ์) งบประมาณ 
280,800.00 บาท และชะลอการ โอนลดโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านสะแกกรอง 
หมู่ที่ 5 (ข้ามคลองชลประทานสาย 38 ตรงหน้าบ้านนางโอ๋) งบประมาณ 300,000.00 
บาท 

มติที่ประชุม มีมติ ให้ชะลอโอนลดโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 
(อ่างบ้านหนองโพธิ์) งบประมาณ 280 ,800.00 บาท และชะลอการ โอนลดโครงการ
ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านสะแกกรอง หมู่ที่ 5 (ข้ามคลองชลประทานสาย 38 ตรงหน้า
บ้านนางโอ๋) งบประมาณ 300,000.00 บาท 

- เห็นชอบ  ๒1 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ         - เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง 
(ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒1 คน) 

  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  ตอนนี้โครงการทุ่งอรุณเกมส์ เรายังไม่ได้ด าเนินการ เราจะด าเนินการต่อหรือไม่แต่ตอนนี้

ติดสถานการณ์ช่วงระบาดของเชื้อโควิด คงต้องรอดูสถานการณ์อาจจะจัดได้ประมาณ
ปลายปีมีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่ปรึกษา เรื่องท่ีจะสอบถาม เชิญเลยครับ 

นายสวั่น  เรียนท่านประธานฯ ผมนายสวั่น แปรจังหรีด สมาชิกหมู่ 10 บ้านหนองทองค า บ้านผมมี
ทางที่ใช้สัญจร อยู่ไหล่คลองชลประทานสาย 38 ตอนนี้เกิดความช ารุดเสียหายกว้าง
ประมาณ 50 เซนติเมตร รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ผมอยากจะของบประมาณไปช่วย
ซ่อมแซมให้หน่อยครับ เพราะใกล้ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายพิเชษฐ์  เรียนท่านประธานฯ ผมนายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ 2 บ้านโกรกน้ าใส พอดีผมเห็น
ถนนช ารุดมากตรงบ้านเช่าผู้ใหญ่ดิ้น ตรงโรงกลึง อยากให้ซ่อมแซมเพราะเกรงว่าจะเกิด
อันตรายกับผู้ใช้เส้นทาง เพราะว่าช ารุดนานแล้วครับ และอีกเรื่องคือเรื่องการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ ผมเขียนไปค าร้องให้ซ่อมมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว ผ่านมาแล้วก็ 1 เดือนกับ 4 



วันยังไม่มีการซ่อมแซมเลยครับ ถามไปยัง ผอ.การคลัง บอกว่ายังมีอุปกรณ์แต่ท าใมยังไม่
ด าเนินการซ่อมให้ครับ รบกวนท่านปลัดช่วยเร่งรัดให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายมานพ  เรียนท่านประธานฯ ผมนายมานพ ดาดผักแว่น สมาชิกหมู่ 87 บ้านทุ่งอรุณ อยากให้ช่วย
ซ่อมแซมทางที่ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ อยากให้ใช้ยางมะตอยกลบปิดหลุม เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นครับ ขอบคุณครับ 

นายสงวน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน เงียบกระโทก สมาชิกหมู่ 9 บ้านโนนปอแดง เรื่องไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านโนนปอแดงตั้งแต่หน้า อบต.ทุ่งอรุณ ไปดับทุกดวงได้แจ้งเรื่องผ่านทางเจ้า
หน้าป้องกันฯ ได้รับค าตอบว่ารอ ผอ.การคลัง จัดหาอุปกรณ์มาเพ่ิมเติมตอนนี้ก็ผ่านมา 1 
สัปดาห์แล้วยังไม่มีการซ่อมแซม รบกวนด้วยครับขอบคุณครับ 

นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ 9 บ้านโนนปอแดง ก็จะขอ
สอบถามเรื่องเดิม ๆ เรื่องท่อระบายน้ าที่เคยพูดเอาไว้ ที่เคยตัดถนนเอาไว้ ตอนนี้น้ าไหล
ผ่านมีการทรุดตัวลง ก็อยากจะสอบถามท่านผู้บริหารว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อ ในเมื่อมัน
เป็นแบบนี้แล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายพิสิษฐ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพผมพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
อรุณ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ขอตอบค าถามในส่วนถนนช ารุด
หมู่ 8 ในส่วนงบประมาณในเรื่องการจัดซื้อพัสดุมันไม่มีแล้วครับ ถ้าจะใช้งบกลางจะเข้า
ลักษณะของการเกิดภัยพิบัติที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ ตอนนี้ต้องท าตามระเบียบทุก
อย่างเพราะว่าถ้าไม่ท าตามระเบียบเดี๋ยวพวกท่านก็จะร้องเรียนผมอีก ส่วนเรื่องถนนหมู่ 
10 สายคลองชลประทานสาย 38 ตอนนี้ผมมีคดีอยู่ที่อ าเภอกล่าวหาว่าผมท าการก่อสร้าง
ถนนในเขตชลประทาน ฉะนั้นถ้าผมด าเนินการต้องขออนุมัติจากกรมชลประทานก่อน 
เพราะว่าท่านก็อนุมัติในที่ประชุมสภาฯ สุดท้ายก็ไปร้องเรียนผม ผมถูกหักหลังจากสภาฯ
แห่งนี้ครับ ถนนหมู่ 9 ก็เหมือนกันครับผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ท่านก็ไม่อนุมัติจะให้
ผมท าอย่างไรครับ จะให้ผมใช้งบฉุกเฉิน หมู่ 9 ไม่ได้อยู่ในเขตภัยพิบัติที่จะใช้งบฉุกเฉินได้
ครับแต่ถ้าเราคุยกันเข้าใจก็ด าเนินการได้ แต่ท่านเกิดปัญหาแบบนี้ผมท าอะไรก็ผิดไปหมด
ผมก็เลยต้องท าตามระเบียบทุกอย่าง ในเมื่อท าไปแล้วมันเกิดผลดีแต่กลับมาตั้งข้อหาให้ผม 
ผมถูกหักหลัง ส่วนเรื่องไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะตามให้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่  ขอเชิญเสนอได้  
        เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง อรุณ

ทุกท่านมาก ปิดการประชุม 
 

เลิกประชุม  เวลา    16.00  น. 
 
 
 
 

    (ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
                ( นางปราณี  มิ่มกระโทก ) 
                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  
 
 

  



  


